

GUNKUL ส่งซีก Q3/57 ผลงานแฉ่ม งานในมือตะะ 1.2 พันลบ. ลุยประมุลงเพิ่มต้นรายได้ ทั้งปีโตไม่ต่ำกว่ำ 50% จากปีก่อนทำได้ 3 พันลบ.

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -28 ส.ค. 57 10:13 น.

บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง (GUNKUL) เดินหน้าปั้มผลงานไตรมาส3/57 โตต่อเนื่อง จากไตรมาส 2/2557 ที่มีกำไรสุทธิ 104.94 ล้านบาท เหตุทยอยรับรู้รายได้จากโครงการพลังงานทดแทน รวมถึงงานเทรตดิ่งที่ออเดอร์จากพม่าเติบโตต่อเนื่อง "สมบูรณ เอื้ออัชฌาลัย" เผยยังเดินหน้าเข้าประมุลงงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง หวังต่อยอดงานในมือที่มีอยู่ในขณะนี้ประมาณ 1,200 ล้านบาท พร้อมย้ำเป้ารายได้ปี 2557 เติบโตไม่ต่ำกว่ำ 50% ล่าสุดตั้งบริษัทย่อย "กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้" รุกธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน-รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า หวังผลักดันธุรกิจของกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

นายสมบูรณ เอื้ออัชฌาลัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยถึงทิศทางผลประกอบการไตรมาส 3/2557 ของบริษัทและบริษัทย่อยว่า มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจากไตรมาส2/2557 ที่มีกำไรสุทธิ 104.94 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้จากงานในมือ (Backlog) ที่มีอยู่ประมาณ 1,200 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้ภายในปี 2557 ทั้งหมด และเตรียมยื่นประมุลงงานในโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อีกกว่า 2,000-3,000 ล้านบาท คาดว่าจะได้งานประมาณ 20%

นอกจากนี้ บริษัทยังทยอยรับรู้รายได้จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครบทุกโครงการ ส่วนงานเทรตดิ่งที่ส่งออกไปพม่ายังมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างสม่ำเสมอตามความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศที่ยังเติบโต

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจ เพื่อการเป็นผู้นำธุรกิจไฟฟ้าพลังงานทดแทนอย่างครบวงจรทั้งการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า รวมถึงงานรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า (EPC) โดยล่าสุดได้จัดตั้งบริษัทย่อย ภายใต้ชื่อ บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทมั่นใจว่ารายได้ปี 2557 จะเติบโตตามเป้าไม่ต่ำกว่ำ 50% จากปีก่อนอยู่ที่ 3,000 ล้านบาท

"ผลการดำเนินงานไตรมาส3/57 ของบริษัทและบริษัทย่อยน่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากไตรมาส2/57 เพราะทยอยรับรู้รายได้จากงานที่มีอยู่ในมือ 1,200 ล้านบาท และจากการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยที่ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งขณะนี้สามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครบทุกโครงการ ขณะที่ส่วนงานเทรตดิ่งที่ส่งออกไปยังประเทศพม่ายังมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทยังมีแผนเข้าประมุลงงานใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากธุรกิจพลังงานทดแทน ที่ความต้องการทั้งในและต่างประเทศยังมีอยู่มาก ซึ่งส่งผลดีต่อผลรายได้และกำไรในอนาคตของ GUNKUL ที่จะเติบโตอย่างมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น" นายสมบูรณกล่าวในที่สุด

เรียบเรียง โดย ดวงสุรีย์ วาญบุตร

อีเมล. [doungsuree@efinancethai.com](mailto:doungsuree@efinancethai.com)

อนุมัติ โดย อนรรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร